



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เรื่อง ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น  
หรือข้าราชการประเภทอื่น

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จำนวน ๘ ตำแหน่ง รวม ๑๑ อัตรา และได้ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน และการรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖๓ (๒) และข้อ ๑๘๑ จึงประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง การรับโอนครั้งนี้ ผู้ได้รับการพิจารณาได้รับโอนได้ตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งถูกต้องครบถ้วนตรงตามประกาศรับโอนฯ ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการพิจารณาหรือได้รับโอนแล้วก็ตามองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางอติตากร วันไชยธนวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

บัญชีแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗  
เรื่อง ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น

ที่	ชื่อ - สกุล / ตำแหน่งและสังกัด	หมายเหตุ
<b>๑. ตำแหน่ง วิศวกรโยธา (ปก./ชก.) จำนวน ๑ ราย</b>		
๑	นายชนพัฒน์ สัสสินทร ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งวิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) เลขที่ตำแหน่ง ๑๐๒ สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	ผ่านการพิจารณารับโอน
<b>๒. ตำแหน่ง นิติกร (ปก./ชก.) จำนวน ๑ ราย</b>		
๒	นางสาวเสาวลักษณ์ บุญต่าย ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต เลขที่ตำแหน่ง ๔๐-๑-๒๙-๓๑๐๕-๐๐๒ สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร	ผ่านการพิจารณารับโอน
<b>๓. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) จำนวน ๓ ราย</b>		
๓	สิบเอกอริวิทย์ เรือนพิบูลย์ ข้าราชการทหาร ตำแหน่งผู้ช่วยนายสิบการข่าว วุฒิการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต และผ่านการอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ ชั่วโมง (โรงเรียนพรแม่คอมพิวเตอร์ ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) หมายเลขประจำตัว ๑๕๖๑๒๐๐๒๔๘ สังกัดกองร้อยกองบังคับการและบริการ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๐ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๒๑ ค่ายพระศรีพนมมาศ จังหวัดอุดรธานี	ผ่านการพิจารณารับโอน ลำดับที่ ๑
๔	นายอรรถพล วรรณโน พนักงานเทศบาล ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษา เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) และผ่านการอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ ชั่วโมง (โรงเรียนคอมพิวเตอร์อาร์ทิส ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) เลขที่ตำแหน่ง ๐๘-๒-๑๒-๔๑๐๑-๐๐๑ สังกัดงานบริหารงานทั่วไป หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	ผ่านการพิจารณารับโอน ลำดับที่ ๒
๕	นางสาวหฤทัย ยาละ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เลขที่ตำแหน่ง ๐๔-๑-๐๘-๔๑๐๑-๐๓๐ สังกัดฝ่ายแผนงานและโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร	ผ่านการพิจารณารับโอน ลำดับที่ ๓

ที่	ชื่อ - สกุล / ตำแหน่งและสังกัด	หมายเหตุ
<b>๔. ตำแหน่ง นายช่างโยธา (ปง./ขง.) จำนวน ๑ ราย</b>		
๖	นายเพชรายุธ กองมงคล ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งนายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง เลขที่ตำแหน่ง ๓๙-๑-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๘ สังกัดฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	ผ่านการพิจารณารับโอน
<b>๕. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ขง.) จำนวน ๑ ราย</b>		
๗	นางสาวกัญญา ทะนันไชย พนักงานเทศบาล ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษา บัญชีบัณฑิต เลขที่ตำแหน่ง ๓๗-๒-๐๔-๔๒๐๔-๐๐๑ สังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลวงษ์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	ผ่านการพิจารณารับโอน